

## ทำนายนิสัยแบบญี่ปุ่น...อย่างก่อนละ.

นำเสนอเมื่อ : 31 มี.ค. 2552

ทำนายนิสัยแบบ "ญี่ปุ่น"

### ทำนายนิสัยแบบ "ญี่ปุ่น..."



ช่วงนี้เซงๆ นอยๆ เปื่อๆ ปิ้วๆ.....  
เลยหาไรมาลงเล่นๆ มั่ง  
มันเป็นเรื่องของ "สมอง"...

เป็นการทำนายนิสัย ความรัก ฯลฯ ของ  
Japanese เรียกว่า อูชะอูชะ โดยดูจากการ  
รับส่งข้อมูลของแต่ละคน อาจจะไม่ตรงบ้าง  
ตรงบ้าง ก็ลองอ่านดูละกันเน้อ

credit: RAY



สมองมี 2 ฝั่ง ซ้าย-ขวา

**ฝั่งขวา:** จินตนาการ, ความรู้สึก, instinct

(อยู่ที่กึ่งพินทอนข้างหัวไม่ได้ระจัน จะคล้ายกับที่ตองพินตองกิดคัง)

นักการใช้จินตนาการ เก่งเรื่องศิลปะและคิดค้น  
มักทำอะไรโดยไม่รู้สึกรู้ว่า ก็นั่นว่าฝั่งขวาเป็นตัว  
ควบคุม instinct

**ฝั่งซ้าย:** การคำนวณ, วิเคราะห์, เหตุผล

นักด้านภาษาและคำนวณ คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล

อิงกะวิทยาศาสตร์ คิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอน จัดการ  
ทุกเรื่องอย่างรอบคอบและใช้เหตุผลก่อน

แล้วเราจะรู้ว่าเราเป็นแบบไหนได้ยังไงไร ก็เริ่มที่  
Step 1 ประสานมือ: ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก  
ว่าใช้สมองสิ่งไหนรับ (เป็นการวาดมือที่ดูน่าขบขัน... = =)



คนที่นิ้วโป้งขวายู่ก้านล่างคือ "อ" เป็นคนที่ใช้  
สมองสิ่งขวาเป็นหลักในการรับรู้ข้อมูล



คนที่นิ้วโป้งซ้ายอยู่ก้านล่างคือ "ซ" ใช้สมอง  
ก้านซ้ายรับรู้ข้อมูล

Step 2 กอด อก: เพื่อจะได้รู้ว่าเราส่งข้อมูลที่มีอยู่ออกไปด้วยสมองซีกไหน



คนที่แขนขวายู่ก้านล่างคือ "อ" เป็นคนที่ใช้สมอง  
ก้านขวาเป็นหลักในการส่งข้อมูล



คนที่แขนซ้ายอยู่ก้านล่างคือ "ซ" เป็นคนที่ใช้  
สมองก้านซ้ายเป็นหลักในการส่งข้อมูล

ถ้าstep1และstep2  
เป็น“อู” เป็น “อู๋อู๋”



**สาวอู๋อู๋:** เป็นนักผจญภัย อยากทำไปหมด  
ทุกเรื่องแต่ก็มีเส้นเลื้อยบ้าง

เป็นสาวที่ดูโดดเด่นที่สุด ทำอะไรตามหัวใจ  
ตัวเองคิดอย่างมั่นใจ เป็นคนมีสไตล์ไปของ  
ตัวเอง มักจะเป็นที่สนใจและชื่นชอบของ  
คนรอบข้าง แต่ก็ยังมีจิตสำนึกของความ  
เป็นfeminineอยู่ ดังนั้นจึงไม่ควรแสดงตัว—  
ตนออกไปตั้งแต่ตอนเจอกันครั้งแรก

**ข้อดี:** ทั้งความตั้งใจและการชอบ  
adventureนั้นมีเต็มเปี่ยม ถึงจะเผด็จไป  
ในทางที่ไม่ดี แต่ก็มีความสามารถกลับตัวได้  
อย่างน่าประหลาดใจ

**ข้อเสีย:** ถึงจะมีความมั่นใจสูง แต่ถ้าโดน  
กระทบแรงๆก็มีมุมที่อ่อนแอและเค้เหมือน  
กัน เป็นพวกที่พอทำอะไรแล้วรู้สึกผิดแต่ก็  
จะกลับไปทำอีกอยู่เสมอ

**คำแนะนำ:** ลดความหลงตัวเองและความ  
มั่นใจลงนิดนึง ลองฟังเสียงคนรอบข้างบ้าง

**หนุ่มอู๊ด:** เมื่อตัดสินใจแล้วก็มุ่งมั่น หนุ่มมองโลกในแง่บวก

“หนุ่มอู๊ด”ผู้มองโลกในแง่บวก ชี้อตรงและไร้เดียงสา ดูเหมือนจะเป็นคนไม่มีอัธยาศัยใน ด้านความรักมักจะตกหลุมรักทันที แล้วก็คิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอว่าสาวก็ต้องชอบตัวเองแน่ๆ และถ้าไฟรักใหม่กระพือแล้วละก็จะขอรอยแปดพันวิธีเพื่อให้ชนะใจให้ได้! แต่มักจะหลงใหลตัวเองที่กำลั้มีความรักอย่างรุนแรงมากกว่าที่จะอยากให้ฝ่ายตรงข้ามหันมาสนใจ ไม่ค่อยออกนอกใจ โทษก็ไม่แก้ แถมออกหักแล้วพื่อตัวได้เร็วอีกตะหาก! เป็นประเภทที่เข้าใจง่ายจริงๆ



ถ้าstep1เป็น "อุ" step2เป็น "ชะ" เสร็จคือ "อุชะ"



**สาวอุชะ:** เป็นกุลสตรีอ่อนโยน อ่อนไหว  
สมเป็นwoman

เป็นสาวอารมณ์อ่อนไหว เดาใจความ—  
รู้สึกผ่านตรงข้ามด้วยinstinct และสามารถ  
เข้าถึงคนอื่นได้อย่างเนียนๆ แบบเป็นตัวของตัวเอง  
เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่เบื้องหน้า แต่  
เป็นพวกที่เดินตามหลังคนอื่นและคอยช่วยเหลือ  
ปกติแล้วเป็นนักหวังที่ดี แต่กับคนที่  
สามารถเข้าถึงใจคุณได้ก็จะทำตัวเป็นเด็ก  
จี๋อ่อนในบางที

**ข้อดี:** ถ้าถูกไหว้วานให้ทำอะไรจะไม่  
กล้าปฏิเสธ เป็นคนจริงใจและความรับผิดชอบ  
ชอบสูง ถึงแม้ต้องลำบากแต่ก็เลือกจะดูแล  
ช่วยคนอื่น

**ข้อเสีย:** อ่อนไหวต่อคำอย่าง "ทำดีแล้ว  
นะ" "ไม่ก็" "ขอบคุณ" เมื่อปกป้องเชื่อใครก็จะไม่สง—  
สัยอะไรเลย ดังนั้นถ้าถูกหักหลังจะเจ็บนานหน่อย

คำแนะนำ: ระวังจะถูกล้อเล่นกะความรู้สึก+แสดงค.คิดเห็นตัวเองบ้าง

**หนุ่มอูซะ:** หนุ่มไรแมนเด็กที่ถือเรื่องรัก  
เป็นเรื่องสำคัญ

ภายนอกดูเท่และเหมือนไม่ค้อย  
คิดถึงจิตใจคนอื่น แต่จริงๆแล้วเป็นคน  
อารมณ์บอบบางอ่อนไหว และเป็นพี่ชาย  
ที่ซอซุดแลคนอื่น ถึงจะทำเป็นเก๊ก แต่จริงๆ  
แล้วมีจิตใจใสสะอาดนะ เขาเป็นคนที่อยาก  
ได้รับความรักและอยากเป็นที่สนใจมากกว่า  
คนอื่นเป็นเท่าตัว เมื่อคบกันไปแล้ว คุณจะ  
ได้พบรสชาติความรักที่เข้มข้น แต่ในขณะ  
เดียวกันก็มักจะเรียกร้องจากอีกฝ่ายมากเกินไป  
จนเกิดหึงหวงกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆได้  
เป็นคนที่รักใคร่จริงจัง ดังนั้นถึงจะเลิกกันไป  
แล้วก็มักคงเหลือเชื้อฮือกันอยู่



ถ้าstep1เป็น “ชะ” step2เป็น “จุ” => “ชะจุ”  
“สาวชะจุ”: พี่สาวที่ชอบดูแลคนอื่น อ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีเยี่ยม

เป็นคนที่มีส่วนที่หนึ่งเรียบสามารถวิเคราะห์บรรยากาศในตอนนั้นได้ และส่วนที่รอบรู้สามารถดูแลเข้าถึงจิตใจผู้อื่น ส่วนที่หนึ่งเรียบ บางทีออกจะหัวขุ่น ทำให้ใครๆก็มองว่าเป็นพี่สาวและมีแต่คนเข้ามาหาโดยไม่รู้ตัว แถมยังวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำอีกด้วย ทำให้สามารถเลือกอะไรดี ๆ ให้ตัวเองได้เสมอ

**ข้อดี:** เข้ากับคนง่าย ไปงานไหนก็เข้ากับเขาได้หมด สามารถสร้างบรรยากาศให้สนุกได้ ดังนั้นจึงมักจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรอบข้างอยู่เสมอ

**ข้อเสีย:** มักจะดูแลคนอื่นจนเกินความจำเป็น บางทีอาจจะเป็นการก้าวก้าอคนอื่นเกินไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้

**คำแนะนำ:** ระวังจะโดนนอยเพราะดูแลมากเกินไป+อย่าไปคิดเล็กคิดน้อยกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่น จะทำให้หงุดหงิดเปล่าๆ



**“หนุ่มชะงู”:** (วันนี้वादไม่ได้เรื่องจริงๆนะ ครั้งแต่ภาพอะก็  
ละ ะอ้อ) ถ้าคิดว่ามีไวกาสบ้าง ก็จะไม่กลายเป็นฝ่ายรุก

เป็นคนที่มีความสัมพันธ์ดี แต่จะเลือกคบ  
คนที่ดูเป็นadult(ะอ้อ”อ หรือ”ผมไม่ตัดอะ)โดยจะ  
วางระยะห่างไว้พอสมควร มักจะสนใจว่า  
“สามารถรักกับคนนี้ได้มั๊ย” “คนนี้จะหันมาชอบ  
เรามั๊ย” มากกว่าที่จะดูว่าตัวเองชอบคนนั้นจริงๆ  
เปล่า เพราะว่าจะเข้าหาเฉพาะคนที่ดูน่าจะคบด้วย  
ได้ ดังนั้นถึงจะมีคุณหนูไฮโซเจ้าโกลด์ แต่ก็มักจะ  
ไม่ทำอะไรเลย แต่ถ้าสาวคนนั้นเข้ามาติดกับเขา  
แล้วละก็ เขาจะให้คำพูดหวานๆหอยดเพื่อจیب (โื่อ  
ตาๆแต่ละคำที่ใจ...- -” แปลอะ..จิว) โดยพื้นฐาน  
เป็นคนไม่ชอบการต่อสู้ ดังนั้นเพาะสำหรับคนที่  
อยากมีความรักยาวนานแบบเรื่อยๆ





ถ้า step1 และ step2 เป็น “ชะ” => “ชะชะ”



**“สาวชะชะ”:** คุณคือหัวหน้าผู้ชำนาญ(จอร์จ อธิษฐานไม่ตัดคับ)ฉลาดที่ไม่ประมาททุกเรื่อง

ไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะหาทางออกด้วยวิชาการ มีลักษณะคล้ายผู้ชาย ทั้งความเยือกแข็งสูงและซื่อตรง ดังนั้นถ้าเป็นพวกเดียวกันละก็เชื่อถือได้แน่ แต่ถ้าเป็นศัตรูละก็จะตามรั้งความน่าดูเดชะ กับคนที่เจอกันครั้งแรกอาจดูเข้ากันได้ยาก มีความสามารถที่จะแสดงความน่ารักออกมาได้อย่างดี

**ข้อดี:** มีสมองปราดเปรื่อง ดังนั้นเมื่อคนเห็นคุณกำลังคุยเรื่องที่เป็นวิชาการก็จะทึ่งและนับถือ ชอบอะไรที่เนียบ ไรท์ดี

**ข้อเสีย:** เพราะเป็นคนจริงจังจึงไม่ถนัดการปั่นหัวเราะ อาจปล่อยขอร่าตึงเครียดออกมาได้ บางทีอาจเห็นซาใส่คนที่ตามเรื่องที่คุณพูดไม่ทัน

**คำแนะนำ:** เพราะชอบสั่งสอนเทศน์คนอื่น ถ้าแสดงออกมากไปจะโดนรำคาญได้ ไม่ว่าเรื่องอะไรก็มักจะใช้หลักการเป็นหลัก ลองปล่อยวาง ทำตัวสบายๆบ้างก็ดีนะ

**"หนุ่มชะชะ":** หนุ่มมีสามັນ(จอก้อย"อ หรือ"พิมพ์ได้  
อะ)สำนัก ชอบไล่ตามจินตนาการที่วาดไว้

เป็นคนมีสามັນสำนักและจิตใจที่มั่นคง  
ดังนั้นจึงค่อยๆเข้าไปทีละก้าว เป็นประเภทที่ชอบ  
อ่านหนังสือแนะนำด้านความรัก โดยทั่วไปแล้ว  
ไม่เชื่อวชานเรื่องความรักเท่าไร กว่าเครื่องจะ  
ร้อนก็ต้องใช้เวลา ถึงจะเป็นแค่รักข้างเดียวก็ตาม  
ถ้าปักใจชอบใครแล้วจะมั่นคงรักเดียวเท่านั้น!  
แต่อีกด้าน เขาวาดภาพผู้หญิงในอุดมคติไว้ชะดิบดี  
ดังนั้นถ้าความรักไม่เป็นไปตามที่คิดละก็ อาจคิด  
มากจนเครียดได้ หนุ่มประเภทนี้มักจะวิ่งหนีผู้หญิง  
ธรรมดาบ้านๆทั่วไป

